



ประกาศองค์การบริหารส่วนจังหวัดเชียงราย
เรื่อง รายชื่อผู้ผ่านการคัดเลือกกรณีที่มีเหตุพิเศษที่ไม่จำเป็นต้องสอบแข่งขันเพื่อบรรจุและแต่งตั้งบุคคล
ผู้มีผลงานเป็นที่ประจักษ์ระดับประเทศให้ดำรงตำแหน่งข้าราชการครูองค์การบริหารส่วนจังหวัด
ตำแหน่งครูผู้ช่วย

ตามที่องค์การบริหารส่วนจังหวัดเชียงราย ได้ประกาศรับสมัครคัดเลือกกรณีที่มีเหตุพิเศษที่ไม่จำเป็นต้องสอบแข่งขัน เพื่อบรรจุและแต่งตั้งบุคคลผู้มีผลงานเป็นที่ประจักษ์ระดับประเทศ ให้ดำรงตำแหน่งข้าราชการครูองค์การบริหารส่วนจังหวัด ตำแหน่งครูผู้ช่วย ลงวันที่ ๑๓ พฤศจิกายน ๒๕๖๖ จำนวน ๕ อัตรา และได้มีประกาศองค์การบริหารส่วนจังหวัดเชียงราย เรื่อง รายชื่อผู้มีสิทธิเข้ารับการสอบภาคความเหมาะสมกับตำแหน่งและวิชาชีพ การคัดเลือกกรณีที่มีเหตุพิเศษที่ไม่จำเป็นต้องสอบแข่งขัน เพื่อบรรจุและแต่งตั้งบุคคลผู้มีผลงานเป็นที่ประจักษ์ระดับประเทศ ให้ดำรงตำแหน่งข้าราชการครูองค์การบริหารส่วนจังหวัด ตำแหน่งครูผู้ช่วย ลงวันที่ ๑๕ มกราคม ๒๕๖๗ ไปแล้วนั้น

บัดนี้ การคัดเลือกกรณีที่มีเหตุพิเศษที่ไม่จำเป็นต้องสอบแข่งขันเพื่อบรรจุและแต่งตั้งบุคคลผู้มีผลงานเป็นที่ประจักษ์ระดับประเทศ ให้ดำรงตำแหน่งข้าราชการครูองค์การบริหารส่วนจังหวัด ตำแหน่งครูผู้ช่วย ได้ดำเนินการเสร็จเรียบร้อยแล้ว อาศัยอำนาจตามความใน ข้อ ๑๓ ของประกาศคณะกรรมการข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา เรื่อง หลักเกณฑ์และเงื่อนไขเกี่ยวกับการคัดเลือกกรณีที่มีเหตุพิเศษที่ไม่จำเป็นต้องสอบแข่งขัน พ.ศ. ๒๕๖๔ ลงวันที่ ๓ มีนาคม ๒๕๖๔ จึงประกาศรายชื่อผู้ผ่านการคัดเลือกเพื่อบรรจุและแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่งครูผู้ช่วย รายละเอียดตามบัญชีรายชื่อแนบท้ายประกาศ

ทั้งนี้ ขอแจ้งเงื่อนไขให้ผู้ผ่านการคัดเลือกได้ทราบ ดังนี้

๑. บัญชีรายชื่อผู้ผ่านการคัดเลือก กำหนดให้ชั้นบัญชีมีอายุใช้ได้ไม่เกิน ๑ ปี นับจากวันประกาศรายชื่อผู้ผ่านการคัดเลือกฯ โดยจะบรรจุแต่งตั้งเรียงตามลำดับที่ในตำแหน่งที่สมัครคัดเลือกฯ ครบทุกตำแหน่ง

๒. การขึ้นบัญชีรายชื่อผู้ผ่านการคัดเลือกฯ ถ้ามีกรณีอย่างใดอย่างหนึ่งดังต่อไปนี้ให้เป็นอันยกเลิกการขึ้นบัญชีผู้นั้นไว้ในบัญชีรายชื่อผู้ผ่านการคัดเลือกฯ ดังนี้

๒.๑ ผู้นั้นได้ขอสละสิทธิในตำแหน่งที่คัดเลือกได้

๒.๒ ผู้นั้นไม่มารายงานตัวเพื่อบรรจุและแต่งตั้งเป็นข้าราชการครูองค์การบริหารส่วนจังหวัด ภายในเวลาที่องค์การบริหารส่วนจังหวัดเชียงรายกำหนด

๒.๓ ผู้นั้นไม่มารายงานตัวเข้าปฏิบัติหน้าที่ราชการตามกำหนดเวลา

๓. ผู้ที่ได้รับการคัดเลือกจะได้รับการบรรจุและแต่งตั้งให้เป็นข้าราชการครูองค์การบริหารส่วนจังหวัดตามลำดับที่และอัตราว่างครั้งแรกตามประกาศองค์การบริหารส่วนจังหวัดเชียงราย เรื่อง รับสมัครคัดเลือกฯ

๔. ผู้ที่ได้รับการบรรจุและแต่งตั้งตามประกาศนี้ ต้องอยู่ปฏิบัติราชการในองค์การบริหารส่วนจังหวัดที่บรรจุและแต่งตั้งเป็นเวลาไม่น้อยกว่าห้าปี จึงโอนไปองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นอื่นหรือส่วนราชการอื่นได้

๕. การคัดเลือกครั้งนี้ ผู้สมัครได้รับรองตนเองแล้วว่าเป็นผู้มีคุณสมบัติครบถ้วนตามประกาศรับสมัคร หากภายหลังตรวจสอบพบว่าเป็นผู้มีคุณสมบัติไม่ครบถ้วนตามที่กำหนดไว้ แม้ว่าจะเป็นผู้ผ่านการคัดเลือกหรือได้รับการบรรจุแต่งตั้งไปแล้วจะถือว่าเป็นผู้ขาดคุณสมบัติ และให้พ้นจากตำแหน่งที่ได้บรรจุและแต่งตั้งให้เป็นข้าราชการครูองค์การบริหารส่วนจังหวัด โดยไม่มีสิทธิเรียกร้องใดๆ ทั้งสิ้น

ประกาศ ณ วันที่ ๒ กุมภาพันธ์ พ.ศ. ๒๕๖๗



(นางอติฉัตร วันไชยธนวงศ์)
นายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดเชียงราย

บัญชีรายชื่อแนบท้ายประกาศองค์การบริหารส่วนจังหวัดเชียงราย

เรื่อง รายชื่อผู้ผ่านการคัดเลือกกรณีที่มีเหตุพิเศษที่ไม่จำเป็นต้องสอบแข่งขันเพื่อบรรจุและแต่งตั้งบุคคลผู้มีผลงานเป็นที่ประจักษ์ระดับประเทศ ให้ดำรงตำแหน่งข้าราชการครูองค์การบริหารส่วนจังหวัด ตำแหน่งครูผู้ช่วย ลงวันที่ ๒ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๗

กลุ่มวิชาเอก	ลำดับที่	รหัสผู้สมัคร	ชื่อ - สกุล
พลศึกษา	๑	๐๐๑	นายณัฐปคัลภ์ หน่อท้าว
ภาษาไทย	๑	๐๐๒	นางสาววรรณิศา ภาวะนา
สังคมศึกษา	๑	๐๐๓	นางสาวดวงนภา สุกใส
ภาษาอังกฤษ	๑	๐๐๖	นายวัชรวีร์ ปัญญาบุญ

หมายเหตุ : ให้ผู้มีรายชื่อดังกล่าว ไปรายงานตัวเพื่อยืนยันการบรรจุและแต่งตั้งในวันที่ ๙ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๗ เวลา ๐๙.๓๐ - ๑๒.๐๐ น. ณ กองการเจ้าหน้าที่ องค์การบริหารส่วนจังหวัดเชียงราย